



ที่ สธ ๑๐๐๕.๑/ว ๖๗

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน ๓ เรื่อง ๆ ละ ๑ ฉบับ

ตามที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดทำข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ และเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย นั้น

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ได้ส่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานผ่านมุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ห้องสมุดประชาชน อำเภอ และจังหวัด การประชาสัมพันธ์ผ่านชมรมร้านขายยาของจังหวัด และอื่น ๆ ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามนัยของหนังสือฉบับนี้ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศชาย เลิศวุฒิ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

กลุ่มสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๑๗, ๗๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๗๔



n.s.h.

กสทช. - ออย. จับมือฟันโฆษณาถึงเข้าเกินจริง อวดอ้างสรรพคุณเป็นยา

วันนี้ (2564 มกราคม 20) พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ . กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผย ว่า จากการที่ กสทช. ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มาตั้งแต่กลางปี 2561 มีการพัฒนา กระบวนการทำงานร่วมกัน ได้แก่ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย โดย กสทช. ทำการตรวจสอบเฝ้าระวัง การโฆษณาทางโทรทัศน์ และ ออย. เป็นผู้วินิจฉัยข้อความการโฆษณานั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และมีการขยายผลการดำเนินการไปยังส่วนภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในการตรวจวินิจฉัยเนื้อความการโฆษณาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ปรากฏผลการดำเนินการ จนถึงปัจจุบันคือ ตรวจจับการโฆษณาทางโทรทัศน์ดิจิทัลได้ 17 ราย 77 กรณีโฆษณา โทรทัศน์ดาวเทียม 90 ราย 190 กรณีโฆษณา และวิทยุ 2,150 ราย 4,058 กรณีโฆษณา กสทช. มีอำนาจในการกำกับดูแลการโฆษณา ทางสื่อโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น ในส่วนของการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ จะมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ร่วมมือกับ ออย. ในการจัดการปัญหา การโฆษณา

“จากความร่วมมือก่อให้เกิดการปรับตัวของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงอย่างกว้างขวาง บางรายที่เคยโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยมีอาจารย์ภาษาจีนชื่อดัง เป็นพรีเซนเตอร์ มีการใช้ตัวแสดงลักษณะคล้ายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นอนติดเตียง หรือไม่สามารเคลื่อนไหว ร่างกายได้สะดวก แต่เมื่อรับประทานถึงเข้าของอาจารย์ มีอาการดีขึ้น เดินได้ ลุกไปเข้าห้องน้ำเองได้ ใ้ยาแผนปัจจุบันน้อยลง หรือ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เห็ดหลินจือโดยพรีเซนเตอร์นักแสดง-พิธีกร สาวสองพันปีที่กล่าวอ้างว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์แล้ว จะมีอาการดีขึ้น ถึงขั้นปีนต้นไม้ และขี่จักรยานได้ ซึ่งเป็นการจัดการการโฆษณาหลวงโลก เพื่อหลอกลวงผู้บริโภคนั้น โดนจับ ปราบ ส่งดำเนินคดีจนขีดหลาบ และได้เลิกการโฆษณาในลักษณะดังกล่าว ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม กสทช. ตรวจสอบพบว่า การจัดการโฆษณาหลวงโลกในลักษณะดังกล่าว ได้กลับมาอีกครั้ง หนึ่งโดยผู้โฆษณารายใหม่ คือการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถึงเข้าซึ่งมีบุคคลในแวดวงบันเทิง เป็นพรีเซนเตอร์ จัดฉากหลวงโลกแบบเดิม อ้างว่าผลิตภัณฑ์ถึงเข้าดังกล่าว สามารถรักษาได้สารพัดโรค เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคเรื้อรังต่างๆ มีนักแสดง แสดงเป็นผู้ป่วยอาการหนัก สภาพร่างกายทรุดโทรม แต่เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว กลับหายจาก อาการป่วยได้อย่างมหัศจรรย์ ซึ่งไม่เป็นความจริง ซึ่งเรื่องนี้ กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อการโฆษณาหลอกลวง ผู้บริโภคครั้งใหญ่กลับมา เราจะจับมือกับ ออย. ให้แน่นกว่าเดิมและร่วมกันกวาดล้างการโฆษณาอีกครั้ง เพื่อกำจัดโฆษณาหลวงโลกเหล่านี้ให้สิ้นซาก”

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าที่ ออย. อนุญาตมี 2 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ยาแผนโบราณ) และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่งเช่าเป็นส่วนประกอบ เพื่อบำรุงร่างกายทั่วไป เสริมจากการรับประทานอาหารตามปกติ ดังนั้นการโฆษณาว่า ผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่าสามารถรักษาสารพัดโรค ทั้งเสริมภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด รักษาภูมิแพ้ เบาหวาน ไต ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต มะเร็ง เป็นต้น จึงเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ออย. ดำเนินคดีโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทอื่น

ทางสื่อต่าง ๆ จำนวน 1,388 คดี ทั้งนี้ ในส่วนความร่วมมือในการจัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมาย ออย. จะเป็นผู้วินิจฉัยความผิดที่พบทางสื่อ และดำเนินคดีกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย หรือผู้ทำการโฆษณาตามกฎหมายที่ ออย. รับผิดชอบ ส่วน กสทช. จะเป็นผู้ดำเนินการกับสถานีที่ออกอากาศตามกฎหมายที่ กสทช. รับผิดชอบ โดยตั้งแต่ปี 2561-2563 ออย. ได้วินิจฉัยความผิดที่พบส่งให้ กสทช. ดำเนินการแล้ว 250 เรื่อง เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่งเช่า 58 เรื่อง ซึ่งผู้โฆษณามักใช้จุดอ่อนของผู้ซื้อ นำเสนอภาพหรือคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ป่วยให้ดูน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น จากที่เป็นผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ถั่งเช่าแล้วหายจากโรค สามารถกลับมาชีวิตได้เหมือนคนปกติ จึงขอเตือนไปยังผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อย่าหลงเชื่อโฆษณาเหล่านี้ เพราะนอกจากจะเสียเงินแล้ว ยังอาจทำให้โรคหรืออาการที่เป็นอยู่แย่งลงเสียโอกาสในการรักษา เนื่องจากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยแพทย์ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง

////////////////////////////////////

วันที่เผยแพร่ข่าว 20 มกราคม 2564 แดลงข่าว 11 / ปิงปประมาณ พ.ศ. 2564



**จับอีก! ออย. - สตช. ทลายแหล่งลักลอบผลิตถุงมือสวมยี่ห้อ SKYMED ย่านปทุมธานี
มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท**

จับอีก! ออย. - สตช. ทลายแหล่งลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ ย่านปทุมธานี แบ่งบรรจุถุงมือยาง
อเนกประสงค์ ลวงเป็นถุงมือไนไตรล์ทางการแพทย์ยี่ห้อ SKYMED รวมมูลค่าของกลางกว่า 8 ล้านบาท

ตามที่นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะทำงานปราบปรามผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย
เพื่อดำเนินการกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ ซึ่งได้สร้างผลงานมาอย่างต่อเนื่อง
และในวันนี้ (21 มกราคม 2564) พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ. สำเร็จ อำพรทอง, พ.ต.อ. ศารุตี แขวงโสภา, พ.ต.อ. ศรีศักดิ์ คัมภีร์ญาณ,
พ.ต.อ. ชนันทสิทธิ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ. และ ภูญ. สุภัทรา บุญเสริม
รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกันแถลงผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตถุงมือยาง
สวมยี่ห้อ SKYMED ย่านปทุมธานี สรุปผลดังนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก. ปคบ.)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ออย.) สืบทราบว่า มีการลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ ยี่ห้อ SKYMED
ณ โรงงานแห่งหนึ่ง ย่านปทุมธานี จึงเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว พบคนงานกำลังแกะถุงมือยางออกจากกล่อง
ที่กล่องระบุข้อความ “ถุงมืออเนกประสงค์” ยี่ห้อหนึ่ง แล้วนำมาใส่กล่องเป็นถุงมือไนไตรล์ ยี่ห้อ SKYMED
ที่กล่องระบุ “Examination gloves” เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลาง ถุงมือพร้อมจำหน่ายในยี่ห้อ SKYMED 4.2 แสนชิ้น
ถุงมือยางอเนกประสงค์ 2.9 ล้านชิ้น ถุงมือยางสีขาวบรรจุในกระสอบไซ 300 กิโลกรัม กล่องถุงมืออเนกประสงค์
ในสภาพผนึกขาด 8 กระสอบ กล่องบรรจุภัณฑ์เปล่า ยี่ห้อ SKYMED กว่า 1 แสนชิ้น ลังและอุปกรณ์การผลิตไว้ทั้งหมด
รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
ฐานไม่จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ และฐานผลิต/ขายเครื่องมือแพทย์ปลอม มีโทษสูงสุด
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ บก. ปคบ. และ ออย.
อีกครั้งที่ร่วมกันสืบสวนหาผู้กระทำความผิดจนสามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากไม่ให้เกิดรอดออกไปจำหน่าย
ทำให้ประชาชนได้รับอันตราย ถุงมือที่พบในครั้งนี้เป็นถุงมืออเนกประสงค์ แต่เอาไปขายเป็นถุงมือทางการแพทย์
นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ขอเตือนประชาชนอย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด ผมในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ ขอเรียนกับ
พี่น้องประชาชนว่า คณะทำงานชุดนี้จะร่วมกันปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวต่อไปว่า ในช่วง
สถานการณ์โควิดระบอบใหม่ทำให้การลักลอบผลิตถุงมือรายใหญ่กลับมาอีกครั้ง จากการตรวจสอบ พบว่า
มีผู้จดทะเบียนนำเข้าถุงมือยี่ห้อ SKYMED กับ ออย. 2 ราย แต่ยังไม่มีการนำเข้ามาจริง ดังนั้น กรณีนี้เจ้าหน้าที่พบ
การผลิตในโรงงานดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่า ถุงมือยี่ห้อ SKYMED ที่ขายอยู่ในขณะนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
คุณภาพมาตรฐาน จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมาใช้เด็ดขาด หากไม่แน่ใจว่าถุงมือที่ใช้ได้รับอนุญาตจาก ออย. แล้วหรือไม่
สามารถตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หรือสายด่วน ออย. 1556
และหากพบการลักลอบผลิต นำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน ออย. 1556

วันที่เผยแพร่ข่าว มกราคม 2564 แล่งข่าว 12 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“การแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน”